

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลกลาง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกลาง	
วัน/เดือน/ปี : ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ ประกาศโรงพยาบาลกลาง เรื่อง เจตนากรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล (Rational Lab Use) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกลาง	
ด้วย คณะกรรมการการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล มีความมุ่งมั่นในการใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผลจึงได้ประกาศเจตนากรม และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกลาง	
Link ภายนอก:	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นางสาวพรณัฎฐิยา สีนานนท์) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	ผู้อนุญาตรับรอง  (นายบรรพต ปานเคลือบ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสมบุรณ์ คาวิจิตร) ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	



ประกาศโรงพยาบาลกลาง

เรื่อง เจตนารมณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล (Rational Lab Use)

โรงพยาบาลกลางมีความมุ่งมั่นใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล (Rational Laboratory Use) ไม่สั่งตรวจมากเกินไป (Overutilization) ไม่สั่งตรวจน้อยเกินไป (Underutilization) มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผลถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. ลดค่าใช้จ่ายการส่งตรวจที่ไม่จำเป็นตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาลกลาง
 3. เลือกใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม มีประโยชน์ทางคลินิกตามข้อบ่งชี้ในแต่ละภาวะ
- ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องไม่ทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการลดลง อีกทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบรรพต ปานเคลือบ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง